

# First Jobber ภูธร เมืองานต่างจังหวัดหายาก และ การใช้ชีวิตใน กทม. ก็ไม่ง่าย

written by ศิริลักษณ์ คำทา | มกราคม 24, 2024

ท่ามกลางเทศกาลการยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยและก้าวขาเข้าสู่การเป็นแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลายคนเลือกที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงทันทีที่เรียนจบ หลายคนยังเป็นผู้รอโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานเมืองหลวง เพียงเหตุผลว่าที่นั่นมีงานรองรับตรงกับสายที่พวกเขาเรียนมา

**The Isaan Record** ชวนอ่านบทสัมภาษณ์เด็กจบใหม่ที่เลือกเริ่มต้นการทำงานใกล้บ้านเกิด แต่ทว่างานใกล้บ้านกลับไม่ค่อยตอบโจทย์ในด้านสายงานที่เรียนจบมา จึงจำเป็นต้องทำงานอย่างอื่นไปก่อน เพื่อเก็บประสบการณ์และเงินทุน เข้าไปหางานตรงสายในเมืองหลวง

“เงินเดือนที่ได้ต่อเดือนกับการทำงานเราคิดว่ายังไม่คุ้มค่าเท่าไร เพราะจากตำแหน่งที่เราทำเราไม่ได้เขียนแค่อย่างเดียวอย่างหนึ่งแต่เราเขียนทั้งบทความเขียนสคริปต์ คิด content แล้วก็ตัดต่อวิดีโอด้วย เราก็เลยคิดว่าเงินเดือนไม่ได้สมกับงานที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ละ”

**กิง (นามสมมติ)** เธอจบมาการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียน และงานด้าน SEO ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เงินเดือนเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่ 12,000 บาท โดยมีประกันสังคม และวันหยุดลาพักร้อน เป็นสวัสดิการพื้นฐานของการทำงาน

## ชีวิตการก้าวผ่านวัยเรียนสู่วัยทำงานเป็นอย่างไร

เรียนจบเดือนมีนาคมค่ะ ได้งานเดือนกันยายน ชีวิตการก้าวผ่านจากนักศึกษาเป็นวัยทำงาน ยากค่ะ ยากในที่นี้หมายถึงเราต้องเลือกระหว่างงานชอบกับงานที่ไม่ชอบแต่ได้เงินเยอะ ทั้งไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหม เรายังต้องคิดอีกด้วยว่าจะทำงานที่ต่างจังหวัดใกล้บ้านเพื่อลดต้นทุนหรือเข้ากรุงเทพฯ เพื่อโอกาสในการเติบโตของงานมากกว่า แต่ก็มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ นะคะ เราถึงได้รู้ว่าตัวเองกังวลที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ พอสมควร เลยเริ่มมองหางานต่างจังหวัดที่ตรงสายตัวเอง

## การหางานต่างจังหวัดยากไหม

ยากมาก เพราะคนมองว่าอาชีพที่มั่นคงในต่างจังหวัดมีแค่ข้าราชการ หรือไม่ก็ทำไร่ทำสวน แต่การจะเป็นพนักงานออฟฟิศมันยาก กว่าจะได้งานที่ตรงกับตนเองก็ต้องแลกกับค่าตอบแทนที่น้อย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ บางทีไม่มีโอ

ที่ทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเพิ่ม

เงินเดือนที่ได้ต่อเดือนกับการทำงานเราคิดว่ายังไม่คุ้มค่าเช่าไหว ค่าน้ำมันต่อเดือนก็ 500 บาทแล้ว ตำแหน่งที่เราทำให้เราไม่ได้เขียนแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราเขียนทั้งบทความเขียนสคริปต์ คิด content แล้วก็ติดต่อวิดีโอด้วย เราก็เลยคิดว่าเงินเดือนไม่ได้สมกับงานที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ละ เพราะว่าเนื้องานกับเงินเดือนมันไม่ได้ไปทางเดียวกัน เราทำงานหนักกว่าที่เงินเดือนเขาให้เราละ เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานแค่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียว แต่เรากำลังควบตำแหน่งอื่น เข้ามาแล้วเราก็ได้เงินเดือนแค่ตำแหน่งเดียว ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันควรที่จะได้มากกว่านี้

## ทำไมถึงคิดว่าทำงานที่กรุงเทพฯ มีโอกาสเติบโตมากกว่า

ก็ในไทยกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เจริญที่สุด มีงานมีอาชีพ แล้วน่าจะเป็นเมืองที่มีงบประมาณสนับสนุนมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ถ้าเราไม่เข้าไปทำงาน ก็เหมือนเราไม่มีโอกาสที่จะเจอประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วก็ได้คอนเนกชันในที่ทำงาน มีโอกาสได้พักผ่อน เพราะจากการที่ได้ไปสมัครงานมา ที่กรุงเทพฯ ได้หยุดตามวันหยุดปกติ ในขณะที่ต่างจังหวัดเราทำงาน 6 วัน ที่กรุงเทพฯ มีโอทีด้วย สายงานแบบเราเยอะ เป็นที่ต้องการ

## ปัจจุบันเคยคิดจะกลับไปหางานที่กรุงเทพฯ ไหม

คิดละ มีแพลน แต่การเข้ากรุงเทพฯ ไม่ใช่ที่เราอยากเข้าก็เข้าได้เลย เราไม่มีญาติ เพื่อนก็ไม่มี เข้าไปแล้วจะไปอยู่กับใคร ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่น ทำงานอยู่ที่ภาคอีสาน เพื่อตั้งหลักให้ตนเอง ถ้ามีทุนทรัพย์เราก็อยากไปหาโอกาสให้ตัวเอง ทุกคนอยากเติบโตในหน้าการงานทั้งนั้น เราอยากเข้าไปในกรุงเทพฯ เมื่อเราพร้อม ไปแบบมีเงินดีกว่าละ

## คิดว่าการทำงานในต่างจังหวัดแตกต่างกับกรุงเทพฯ อย่างไร

อย่างแรก ข้อดีของการทำงานในต่างจังหวัดอาจจะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ถูกลง เนื่องจากว่าเรามีรถเป็นของตัวเอง แล้วที่ทำงานไม่ได้ไกลมากจากที่พักละ ก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายประหยัดลง สอง คือหอพักหรือว่าห้องเช่ามีราคาถูกกว่าที่กรุงเทพฯ สาม คืออยู่ใกล้บ้านสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างสะดวก ถ้าเป็นการทำงานที่กรุงเทพฯ ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่บางอย่างอาจจะสูงกว่าที่ต่างจังหวัด หรือว่าค่าเดินทางที่จะต้องเดินทางหลายๆ ต่อ ทำให้ชีวิตของเราเสียเวลากับการเดินทางมาก

แต่การทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ก็ดีนะละ ไม่ใช่ที่ไม่ดีทั้งหมด เพราะว่ามันสามารถให้เราเรียนรู้ตัวเองแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นพึ่งพาตัวเองมากขึ้นมันก็จะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นได้เร็ว สุดท้ายก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนมากกว่า แล้วก็เราพอใจสะดวกใจที่จะทำงานที่ไหน เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือเงิน แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

# ปัญหาที่เจอในการทำงานของคนจบใหม่มีอะไรบ้าง

เนื่องจากเราเป็นเด็กจบใหม่ในการสมัครงานก็จะพบเจอปัญหาในเรื่องของอยากรับคนที่มีความสามารถทำให้เด็กจบใหม่เนี่ยพลาดโอกาสตรงนี้ไป

ปัญหาที่ 2 ก็คือการปรับตัวเนื่องจากเราเป็นเด็กที่จบใหม่เราอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการหรือว่ารูปแบบการทำงานในองค์กรนั้นๆ ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพราะมันคือการทำงานจริงไม่ใช่การทำงานที่ส่งแค่อาจารย์อย่างเดียวแต่มันกระทบถึงหลายๆ คนด้วยเพราะมันคือการทำงานเป็นทีม

## ในฐานะเด็กจบใหม่ที่ต้องทำงานในต่างจังหวัด เราอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไร

เราไม่แน่ใจว่าเสียงของเราจะส่งถึงรัฐบาลในปัจจุบันไหม สิ่งที่เราอยากจะฝากถึงก็คือการกระจายอำนาจของรัฐบาลอย่างทั่วถึงค่ะ เพราะถ้ารัฐกระจายอำนาจหรือบริหารให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดมีงบประมาณหรือว่ามีเงินที่เข้ามา support ในแต่ละต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นงานสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็จะส่งผลถึงการดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งผลถึงเงินให้เข้ามาในต่างจังหวัดมากขึ้น ก็จะช่วยให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรียนจบมาแล้วต้องเข้ากรุงเทพฯ เพียงอย่างเดียวเพราะตอนนี้เรามองว่ากรุงเทพฯ คือแหล่งเงิน แหล่งอาหารชั้นดีของคนที่ย้ายมาทำให้ทุกคนคิดว่าเรียนจบแล้ว มันก็ต้องเข้ากรุงเทพฯ เพราะเขาไม่ได้มองถึงว่าต่างจังหวัดมันมีงานอื่นไฉนคะ ถ้ารัฐบาลมีการกระจายอำนาจเข้ามาสู่องค์กรต่างๆ หรือว่าองค์กรเล็กๆ มันก็จะส่งผลให้ต่างจังหวัดเจริญก้าวหน้าไปได้มากขึ้น

ต่างจังหวัดถึงเงินจะไม่มากแต่ถ้ามีการบริหารในระบบขนส่งที่ดีเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่ามันก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้แล้วก็มีการขนส่งที่เข้าทั่วถึงให้ทุกคนเขาได้เดินทางได้อย่างสะดวก เพราะคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะเข้าเมืองที่ก็หารถไปยากมาก ต้องออกจากบ้านมาต่อรถที่อำเภอ เพื่อที่จะเข้าไปในเมืองการที่เราทำงานในภาคอีสานก็คือเราอยากจะอยู่ใกล้บ้าน แล้วเราก็อยากจะให้บ้านของเรามีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ตัวเองที่มีอาชีพเป็นนักเขียนหรือว่าการทำ content เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าต่างจังหวัด เริ่มมีอาชีพสายงานนี้ มันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะ เพราะดีกว่าไม่เริ่มต้นหรือว่าไม่มีอะไรเลย ในอนาคตเราก็คิดว่า ก็อยากจะมีส่วนดีหรือว่าสำนักงานเล็กๆ เพื่อให้ห้องๆ ที่เขาสนใจในอาชีพสายนี้แต่ไม่ได้อยากเข้าไปอยู่เมืองหลวง จะได้มีที่รองรับพวกเขา